

กรุงเทพฯธุรกิจ

โบรกเปิดโผหุ้น'หลบภัย'เลี่ยงผลกระทบสงครามการค้าโลกปะทุ

เน้นหุ้นได้อานิสงส์ มาตรการกระตุ้นศก.

โบรกเกอร์ ประเมินสงครามการค้า ป่วนตลาดหุ้นไทยช่วงสั้น เนะกลยุทธ์ลงทุนเน้นหุ้นหลุมหลบภัย ชูหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตเศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งหุ้นที่ได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้าน ตลท. ชี้ดัชนีหุ้นไทยร่วงหนักตามตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค แนะนำไม่ควรตื่นตระหนก

ตลท.ชี้'รายย่อย'เตรียมขยายฐานทดแทน

ตลาดหลักทรัพย์ เตรียมขยายฐานนักลงทุนรายย่อย หลังสัดส่วนการซื้อขายวูบต่ำกว่า นักลงทุนต่างชาติเป็นครั้งแรก "ภากร" แจงไม่ทราบสาเหตุการลดลงที่แน่ชัด แต่ยอมรับส่วนหนึ่งหันไปเก็งกำไรผ่านฟิวเจอร์แทน

'ออลส์'ตั้งเป้ารายได้โตปีละเท่าตัว

"ออลส์ อินสไพร์ ดีเวลลอปเม้นท์"ตั้งเป้ารายได้โตปีละ 1 เท่าตัว ภายในช่วง 3 ปีข้างหน้า หลังมีโครงการอสังหาริมทรัพย์รวมกว่า 3.3 หมื่นล้านบาท พร้อมเริ่มเปิดโครงการใหม่ปีนี้ 6 โครงการ มูลค่ารวม 1.8 หมื่นล้านบาท ขณะราคาหุ้นปิดตลาดร่วงต่ำจางจากภาวะการลงทุนไม่เอื้อ

ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

"พาณิชย์" ประเมินมะกันขึ้นภาษีจีน 25% ส่งออกกระทบน้อย-ยังมีแผนรับมือ

"พาณิชย์" ประเมิน "ทรัมป์" ขึ้นภาษีสินค้าจีนเป็น 25% ไม่กระทบส่งออกไทยเพิ่ม เพราะได้รับผลกระทบไปแล้วเมื่อปี 61 แต่จะเป็นโอกาสมากกว่า เหตุส่งออกไปสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้น แม้ส่งออกไปจีนลด มูลค่าน่าจะชดเชยกันได้ ยันมีแผนบุกเจาะตลาดเชิงรุกมากขึ้น พร้อมนัดประชุมทูตพาณิชย์ 31 พ.ค.นี้ ประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

กกร.ยื่นสมุดปกขาวรัฐบาลใหม่ก.ค. ดันใช้เวทีกรอ.ถกดูแลศก.ทุก 3 เดือน

"กกร." เร่งจัดทำสมุดปกขาวให้เสร็จ มิ.ย.นี้หวังยื่นรัฐบาลใหม่ในเดือน ก.ค.ให้เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ ด่วนรับมือกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและความเสี่ยงจากภาวะสงครามการค้าสหรัฐฯ และจีน ผวาส่งออกไทยอาจโตหลุดต่ำกว่า 3% พร้อมเกาะติดภัยแล้งใกล้ชิด

มติชน

กรม.ไฟเขียวขึ้นภาษียาเส้น

ลดช่องว่าง 'ซิกาแรต' เหลือ 17 เท่า เลื่อนเก็บบุหรี่ซองรอรบ.ใหม่เคาะ

กรม.เลื่อนปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตยาสูบออกไปอีก 1 ปี ให้เวลาอุตสาหกรรมปรับตัว รอ นโยบายรัฐบาลชุดใหม่ตัดสินใจ อนุมัติขึ้นภาษียาเส้น หวังลดช่องว่างราคาขายปลีกแบบซิกาแรตจาก 300 เท่า เหลือ 17 เท่า คาดรายได้พุ่ง 2 พันล้าน ลดปริมาณการสูบลง

คนไทยเหงาพุ่ง 26.75 ล้านคน 'วัยเรียน-ทำงาน' มีภาวะสูงสุด

นายบุญยิ่ง คงอาชาภัทร หัวหน้าสาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ซีเอ็มเอ็ม ยู) เปิดเผยระหว่างการประชุมการตลาด "Lonely in the Deep เจาะลึกตลาดคนเหงา" ว่า จากงานวิจัย การตลาดคนเหงา เทรนด์มาร์เก็ตติ้ง ที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ โดยเน้นศึกษาพฤติกรรม และความต้องการของตัวอย่างกลุ่มคนเหงา มาต่อยอดสู่ธุรกิจบลูโอเชียนที่มีความแปลกแตกต่างจากธุรกิจ เดียวกัน จากการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มประชาชนผู้บริโภค จำนวน 1,126 คน พบว่าปัจจุบัน ตัวเลขตลาดคนเหงาในประเทศไทย มีจำนวนสูงกว่า 26.75 ล้านคน

เอกฉันท์คงดอกเบี้ย 1.75%

หวังส่งออกจุดเศรษฐกิจจบ จับตาสงครามค้า-ตั้งรัฐบาล

นายทิตนันทน์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยผลการประชุม กนง.ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ว่า กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75% ต่อปี โดย กนง.ประเมินเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ที่ 3.8% จากการส่งออกสินค้า และการลงทุน โดยการส่งออกสินค้าขยายตัวชะลอลงกว่าที่ประเมินไว้ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โลก ผลของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้ม ขยายตัวต่อเนื่อง

'ดีอี' เปิด 10 ช่องยูทูปยอดฮิต อินฟลูเอนเซอร์แชมป์กดไลค์

รายงานข่าวจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือเอ็ตด้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) แจ้งว่า 10 ช่องยูทูปของประเทศไทย ที่มีผู้ติดตามมากที่สุด ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยมีสถิติสำคัญ เช่น 1.ช่องทีวี้ดิจีทัล ครองพื้นที่ 3 อันดับสูงสุด ได้แก่ อันดับ 1 ช่องเวิร์คพอยท์ ถัดมาอันดับ 2 ช่อง 3 และอันดับ 3 ช่องวัน 31 ขณะที่ช่องเพลง อยู่ในอันดับ 4 ได้แก่ ช่องแกรมมี่ ต่อมาอันดับ 5 อาร์สยาม อันดับ 6 ช่องจีเน็ร็อค และอันดับ 7 ช่องแกรมมี่โกลด์

ดัชนีหุ้นติดลบ 15.67 จุด นักลงทุนกังวลข้อพิพาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาวะหุ้นวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เคลื่อนไหวในแดนลบ โดยปิดตลาดที่ระดับ 1,654.01 จุด ปรับลดลง 15.67 จุด หรือ 0.94% โดยดัชนีทำจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 1,663.40 จุด และทำจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ระดับ 1,650.24 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ 55,621.14 ล้านบาท แบ่งเป็น นักลงทุนสถาบันในประเทศ ขายสุทธิ 2,098.34 ล้านบาท นักลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ซื้อสุทธิ 978.51 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 1,885.16 ล้านบาท และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ซื้อสุทธิ 3,004.99 ล้านบาท

เดลินิวส์

คนไทย 26 ล้านซีเหงา

ซีวีทำงานอาคารหนัก เปิดช่อง 5 ธุรกิจไทยเงิน

นายพริบ แก่นทับทิม หัวหน้าทีมงานวิจัยการทำตลาดในกลุ่มคนเหงาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยผลวิจัยการตลาดคนเหงาเทรนด์มาร์เก็ตติ้งที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ สืบจากความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 1,126 คนทั่วประเทศพบว่า ตลาดคนเหงาในประเทศไทยหรือคนที่มีความเปล่าเปลี่ยวใจหรือรู้สึกอ้างว้าง มีสูงถึง 26.75 ล้านคนจากประชากรทั้งประเทศ 66.41 ล้านคนหรือคิดเป็น 40.4% ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มคนวัยทำงานมากที่สุดโดยเฉพาะพนักงานบริษัทเอกชนซึ่งคนกลุ่มนี้มักเลือกกิจกรรมบำบัดความเหงาด้วยการเล่นโซเชียลมีเดีย เข้าร้านอาหารหรือคาเฟ่กาแฟ และการไปเดินช้อปปิ้งแก้เหงา

มสด้าไปต่อยอดขายทะลุเป้า

นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานบริหารบริษัท มสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ยอดขายเดือนเม.ย. 6,099 คัน เพิ่มขึ้นอีก 38% เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะมสด้า 2 มียอดขายทั้งสิ้น 4,450 คัน เด็บโตเพิ่มขึ้น 61% รถยนต์มสด้า 3 จำนวน 430 คัน เพิ่มขึ้น 14% มสด้าซีเอ็กซ์-3 จำนวน 267 คัน เพิ่มขึ้นถึง 70% รถกระบะมสด้าปีที่-50 โปร จำนวน 526 คัน เพิ่มขึ้น 27% รถเนกประสงค์เอสยูวีซีเอ็กซ์-5 จำนวน 424 คัน และมสด้า เอ็ม เอ็กซ์-5 จำนวน 2 คัน และยอดขายสะสม 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) สูงถึง 22,678 คัน เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 21,005 คัน

เปิดแผนธุรกิจครึ่งปีหลัง เมืองไทยลุยปล่อยกู้จยย.

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหารมจ.เมืองไทยแคปปิตอล ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์และนาโนไฟแนนซ์เปิดเผยถึงแผนธุรกิจครึ่งปีหลังว่าบริษัทจะขยายตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพื่อผลักดันรายได้และกำไรให้เติบโตโดยมั่นใจว่าแผนปล่อยกู้จะได้รับการตอบรับที่ดีเนื่องจากมีฐานลูกค้ามากกว่า 2 ล้านรายรวมทั้งเป้าหมายคุมสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล)ไม่เกิน 2% เมื่อเทียบกับสินเชื่อรวม

มติเอกฉันท์คงดอกเบี้ย 1.75% กนง.กังวลจับตาสงครามการค้า

นายทิตนันทน์ มัลลิกะมาส เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1.75% ต่อปี โดยติดตามมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐ และจีน แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน และติดตามความไม่แน่นอนปัจจัยในประเทศ เช่น นโยบายของรัฐบาลใหม่และการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนภาคเอกชน ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป โดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีสัญญาณชะลอตัวกว่าคาดไว้ที่ 3.8% ซึ่งจะทบทวนอีกครั้งในการประชุม กนง.วันที่ 26 มิ.ย.นี้

ศก.เตี้ยงจ้รับ.กระตุ้นด่วน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ว่า ภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลใหม่ เร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร็ว เพราะขณะนี้เศรษฐกิจทั้งในประเทศและเศรษฐกิจโลก กำลังชะลอตัว หากไม่เร่งออกมาตรการจะยิ่งส่งผลกระทบมากยิ่งขึ้น

ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงแรง ปริเมียมตันตลาดโต 10%

น.ส.ดารณี ทองประชุม ผู้จัดการกลุ่มโครงการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอกซ์บิซันส์ ออกาไนเซอ์ จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียมถือเป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยม มีแรงและเติบโตสูง เพราะคนเลี้ยงต้องการเลือกอาหารที่ดีมีคุณภาพมากขึ้น ปีที่ผ่านมาตลาดอาหารสัตว์มีมูลค่า 14,600 ล้านบาท คิดเป็น 45% ของตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยง เชื่อว่าจะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงปีนี้เติบโตอีก 10% มูลค่า 35,000 ล้านบาท จาก 32,230 ล้านบาท ในปี 61

วันส่งออกไทยติดลบ 1%

พิษمةกันขู่ขึ้นภาษีสินค้าจีน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทั่วโลกกำลังจับตาวันที่ 10 พ.ค. นี้ ว่าสหรัฐจะประกาศปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนจาก 10% เป็น 25% หรือหากไม่มีการผ่อนปรน จะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 62 ขยายตัวลดลง 0.2- 0.3% จากเดิมที่คาดการณ์ขยายตัว 3.8% อาจเหลือ 3.5-3.6% เนื่องจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีนที่เพิ่มความรุนแรง ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกต้องชะลอตัวตามไปด้วย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีแผนรองรับเพื่อพยุงเศรษฐกิจโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องรักษาเสถียรภาพเงินบาทให้เป็นไปทิศทางเดียวกับค่าเงินในภูมิภาค และต้องมีมาตรการในการทำตลาดส่งออก เป็นต้น

ปตท.เร่งเปิดร้านอเมซอน

นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือพีทีทีโออาร์ เปิดเผยว่า ในปี 62 นี้บริษัทมีแผนเปิดร้านกาแฟ อเมซอน ทั่วประเทศให้ได้อีก 400 แห่ง จากปัจจุบันที่มีอยู่ 2,500 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นขยายผ่านแฟรนไชส์ในสัดส่วน 85% ส่วนที่เหลือบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเอง ล่าสุดได้เปิดตัวต้นแบบร้านแห่งแรกภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บนถนนพระรามสี่ ใกล้บริเวณสามย่าน ที่ภายในร้านได้ใช้วัสดุรีไซเคิลเข้ามาตกแต่งร้าน และนำวัสดุย่อยสลายมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานภายในร้าน รูปแบบนี้จะเปิดดำเนินการในปีนี้ได้ 5 ร้าน

จับตา'รัฐบาลใหม่'เซอร์ไพรส์ตลาดวูบ

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ตลาดหุ้นไทย ขณะนี้ได้รับปัจจัยกดดันในประเทศจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ทำให้นักลงทุนเกิดความไม่มั่นใจ จึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก่อนตัดสินใจลงทุน ซึ่งความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่คาดว่าจะเรียบบรรยากาศ 2-3 สัปดาห์นี้ ถ้าผลออกมาเซอร์ไพรส์ในทางลบมาก ๆ ก็จะมีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯแน่นอน

ไทยรัฐ

ไทยไม่หวั่นสหรัฐฯรุกชาติจีน

"พาณิชย์"ฟันธงเป็นโอกาสส่งออกทั่วโลก

พาณิชย์คาด "ทรัมป์" ขึ้นภาษีจีน 25% ไม่กระทบส่งออกไทยเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับผลกระทบไปแล้วเมื่อปี 61 เชื่อเป็นโอกาสส่งออกมากกว่าอุปสรรค เหตุสหรัฐฯ อาจนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มขึ้น แม้ไทยส่งออกบางรายการไปจีนลดลง แต่มูลค่าอาจชดเชยกันได้ ยันทำแผนบุกเจาะตลาดทั่วโลกเชิงรุกมากขึ้นประชุมทูตพาณิชย์ 31 พ.ค.นี้ ประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

"กนง."คงอัตราดอกเบี้ย1.75%

นายทิตินันท์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า กนง.มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75% ต่อปี เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้โดยไตรมาสแรกเศรษฐกิจไทยชะลอตัวทั้งการส่งออกและการลงทุน แม้การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แต่ยังได้รับแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงการจ้างงานโดยรวมที่เริ่มทรงตัว เป็นต้น

เตือนภัยผู้รับซื้อลอตเตอรี่ถูกลอก

พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยกรณีที่มีผู้นำสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) ปลอมที่มีการแก้ไขตัวเลขและคิวอาร์โค้ด ไปขึ้นเงินรางวัลว่า จากการติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่า เป็นลอตเตอรี่ ที่มีการแก้ไขตัวเลขและคิวอาร์โค้ด รวมทั้งแก้ไขแถบพิมพ์ตัวอักษรด้านข้าง ซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นความผิดทางอาญาโดยผู้ที่ทำการปลอมแปลงมีโทษ

จำคุกตั้งแต่หกเดือน ถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท จึงขอให้ผู้ประกอบอาชีพรับซื้อ
รางวัลใช้ความระมัดระวังตรวจสอบลอตเตอรี่อย่างละเอียดถี่ถ้วนให้มากขึ้น

ให้เอกชนแจ้งข้อมูลอยู่ตะเภา"ลือชัย"ย่าเดือนพ.ค.ได้ผู้ชนะ

พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการ
พัฒนาสนามบินอยู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เปิดเผยว่า คณะกรรมการคัดเลือกได้
พิจารณาข้อเสนอของที่ 1 (ของคุณสมบัติทั่วไป) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารคัดเลือก
เอกชนของโครงการ และมีมติให้เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมในบาง
ประเด็นที่ คณะกรรมการคัดเลือกได้ส่งข้อสอบถามไป โดยขอให้ส่งคำชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าวกลับมา
เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ

เงินสะพัด5หมื่นล้าน!

วิกฤติพ่อแม่รับเปิดเทอม

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจการประเมินผลกระทบของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมว่าคาดว่ามี
มูลค่าการใช้จ่ายทั่วประเทศ 54,972 ล้านบาท สูงสุดตั้งแต่เริ่มทำผลสำรวจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เพราะผู้ปกครองซื้อสินค้าจำนวนชิ้นเพิ่มขึ้น ขณะที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบุตรหลานด้านค่าเล่า
เรียนผ่านบัตรคนจนทำให้มีการนำเงินมาใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งปีนี้ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน
ค่าหน่วยกิต เฉลี่ยคนละ 16,468 บาท ค่าบำรุงโรงเรียน (ตามปกติ) 2,331 บาท ค่าบำรุงโรงเรียนกรณี
เปลี่ยนโรงเรียนใหม่ (แป๊ะเจี๊ยะ) เฉลี่ย 10,373 บาท ค่าหนังสือ 1,904 บาท อุปกรณ์การเรียน 638
บาท ค่าเสื้อผ้า 2,048 บาท ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่สูงกว่าปีก่อนมาก โดยเฉพาะค่าแป๊ะเจี๊ยะที่เพิ่ม
จากปีก่อน 500 บาท เพราะต้องการให้บุตรหลานได้เรียนหนังสือในโรงเรียนที่มีคุณภาพมีชื่อเสียง

เอไอเอสแบรนด์มือถือแกร่งสุดในโลก

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
หรือเอไอเอส เปิดเผยว่า ล่าสุดเอไอเอสได้รับรางวัลจากการจัดอันดับของ Brand Finance องค์กรที่
ปรึกษาด้านกลยุทธ์ และคุณค่าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกให้เป็น "แบรนด์โทรคมนาคมที่
แข็งแกร่งที่สุดในโลกอันดับ 1-World's Strongest Telecoms Brand" โดยมีคะแนนดัชนีความ
แข็งแกร่งของแบรนด์หรือ Brand Strength Index (BSI) อยู่ที่ 90/100 คะแนน และยังเป็นแบรนด์ไทย
1 เดียวในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ได้รับ Rating AAA +

ทำสมุดปกขาวรัฐบาลใหม่กร.ขอกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม

กร.เร่งจัดทำสมุดปกขาวให้เสร็จ มิ.ย.นี้ หวังยื่นรัฐบาลใหม่ในเดือน ก.ค.ให้เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจด่วนรับมือกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และความเสี่ยงจากภาวะสงครามการค้าสหรัฐฯ และจีน ผนวส่งออกไทยอาจโตหลุดต่ำกว่า 3% พร้อมเกาะติดภัยแล้งใกล้ขีด

รฟท.นัด"ซีพี"ตรวจร่างสัญญาขาดลงนามได้กลางเดือนหน้า

นายวรวิทย์ มาลา รักษาการผู้อำนวยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา และธุรกิจที่เกี่ยวข้องวงเงิน 2.2 แสนล้าน ว่าสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา ร่างสัญญาในโครงการเสร็จแล้ว และส่งเรื่องกลับมาแล้ว โดยได้แก้ไขข้อกำหนดบางส่วน แต่ไม่ได้แก้ไขหลักการใดๆ ในร่างสัญญาส่วนขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการคัดเลือก และเอกชนคือกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร (กลุ่มซีพี) จะต้องร่วมกันพิจารณา และทบทวนร่างสัญญา ดังกล่าวอีกครั้ง

ไฟเขียวสถาบันบีกดต้า

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) มีมติให้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์ และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute) หรือสถาบันบีกดต้าภาครัฐอยู่ภายใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้เกิดกลไกการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ อาทิ การบริหารงบประมาณการให้บริการสาธารณะตรงตามความต้องการของประชาชนรวมถึงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ

มาถูกทางลดค่าโอน-จำนองบ้าน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ชอส.) เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียม สำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ราคาซื้อขายไม่เกิน 1 ล้านบาท วงเงินจำนองไม่เกิน 1 ล้านบาทนั้น ถือว่าส่งผลดีต่อผู้ที่ยื่นกู้ซื้อบ้านในโครงการบ้านล้านหลังของ ชอส.เป็นอย่างมากอีกทั้งจะช่วยประหยัดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองถึง 20,000 บาท "มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจำนองบ้านเหลือ 0.01% นั้นเป็นมาตรการที่ดีมาก เพราะผู้มีรายได้น้อยที่กู้ซื้อบ้านสามารถนำเงินที่แต่เดิมต้องจ่ายในการโอน และจดจำนองบ้านในอัตราถึง 1-

2% สามารถนำเงินส่วนนี้ไปผ่อนเป็นค่าเช่าบ้านรายเดือน ซึ่งจะต้องผ่อนประมาณ 3,800 บาท ต่อเดือนได้ถึง 5 เดือนอย่างสบายๆ"

เปิดบริษัทร่วมทุนประมูลดีวีดีฟรีักษ์ใหญ่หลายรายโคตรร่วมชิงชัย

นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า จากการกำหนดในเงื่อนไขการประมูลเพื่อหาเอกชนเข้ามาดำเนินการบริหารจัดการในพื้นที่เชิงพาณิชย์ และร้านค้าปลอดภาษี (ดีวีดีฟรี) ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ จะต้องแจ้งรายชื่อพันธมิตรที่จะร่วมทุนภายในวันที่ 8 พ.ค.62 กับ ทอท.นั้น ปรากฏว่าเอกชนที่ได้เข้ามาซื้อซองเพื่อใช้สิทธิประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ที่มีทั้งหมด 4 ราย ประกอบด้วย บริษัท คิงเพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด, บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นั้นไม่มีผู้ประกอบการทั้ง 4 รายใด ยื่นรายชื่อพันธมิตรร่วมทุนเลย
